

สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
เรือโท โทโกเมศ กมลนาวิน



สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน

ผมขอกล่าวสวัสดีชาวไทยทุกท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แห่งนี้ และขอใช้โอกาสนี้
แนะนำตัวผมอย่างเป็นทางการแก่ทุกท่าน

ผมชื่อ เรือโทโทโกเมศ กมลนาวิน ผมรู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ผมดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ โดยผมได้เดินทางมารับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ ผมเคยปฏิบัติราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมยุโรป
และรองอธิบดีกรมพิธีการทูต ที่กระทรวงการต่างประเทศที่กรุงเทพฯ

และก่อนที่ผมจะเดินทางมารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตเป็นครั้งแรกนี้ ผมได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกงสุลใหญ่ ณ นครเจิ้งตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาบริบทมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาโดยตลอด โดยในปี 2558 – 2559 นี้ ไทยและสหรัฐอเมริกาบริบท เรา่วมฉลอง 40 ปี ครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ผมจึงมีความตั้งใจที่จะสานต่อความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติระหว่างประเทศทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีก

แต่อีกภารกิจหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาบริบท คือ การดูแลความเป็นอยู่ของชาวไทยทุกท่านที่ทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาบริบท อย่างเต็มความสามารถ

ผม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอานบูดาบี มีความยินดีและพร้อมที่จะให้บริการและความช่วยเหลือด้านกงสุล ให้คำปรึกษา เพื่อเป็นที่พึ่งกับทุกท่านที่อาศัยอยู่ไกลบ้านในทุกเรื่อง อย่างสุดความสามารถ หากมีสิ่งใดที่ท่านประสงค์ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ปรับปรุง ผมก็ยินดีรับคำแนะนำ และขอคิดเห็นของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาการให้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ผมหวังอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับทุกๆ ท่านด้วยตัวเองในอนาคตอันใกล้ และจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดียิ่ง อย่างเช่นที่ผ่านมา และหากมีสิ่งใดที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยเหลือท่านได้ ผมก็ยินดีและพร้อมจะสนับสนุน

ขอบคุณ และสวัสดิ์ดีครับ

เรือโทโกเมศ กมลนาวัน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอานบูดาบี
